

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค-ยูโร, ตลาดกั่วงลศก.สหรัฐ**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคและยูโร ขณะที่ตลาดมีมุมมองเชิงบวกลดลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ดีลเลอร์มองว่า การแข็งค่าของเงินบาท น่าจะถูกจำกัดไว้ จากการแทรกแซงของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

\*ดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ขณะที่นักลงทุนต้องการความปลอดภัยในเงินสกุลอื่น เนื่องจากวิตกว่า เหตุจลาจลในลิเบีย จะขยายวงกว้างไปยังผู้ผลิตน้ำมันประเทศอื่นๆ

\*ดอลลาร์ร่วงลงหลังการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน ทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐ

\*ขณะที่การคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะล่าหลังธนาคารกลางของประเทศอื่นๆ ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น ได้กดดันดอลลาร์ลงด้วย

\*แต่การดิ่งลงของราคาน้ำมันจากระดับสูงสุดรอบ 2 ปีครึ่ง หลังจากมีข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า พันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบียถูกยิง และซาอูดิอาระเบียรับประกันว่า จะสามารถจัดการกับปัญหาขัดข้องด้านอุปทานของลิเบียได้นั้น อาจจะช่วยหนุนดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ

\*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ที่ระบุว่าทิศทางเดียวสำหรับอัตราดอกเบี้ยของอีซีบี คือ การปรับขึ้น

\*นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ ระบุว่า ตลาดจะตรวจสอบท่าทีของรัฐบาลไอร์แลนด์ เกี่ยวกับการค้าประกันภาคธนาคาร ขณะที่กรรมาธิการสหภาพยุโรป จะเปิดเผยระเบียบวิธีสำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตธนาคารในอียู ในวันที่ 2 มี.ค.นี้ ซึ่งตลาดจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่อ่อนแอ หรือกระบวนการที่คลุมเครือ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.651 บาท

\*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.58/64 จาก 30.60/63 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.60/62 จาก 30.59/63 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.94/98 จาก 81.93 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3818/20 จาก 1.3800 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับข้อมูลหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM  
DAILY  
NEWS

"ดอลลาร์ตอนนี้อยู่ค่อนข้างแย่ คงวิ่งไปหาฟรังก์สวิสกัน แล้วราคาน้ำมันก็เริ่มจะทำให้ตลาด concern มากขึ้น ดอลลาร์/เอเชีย วันนี้ก็เลยลงมาหมด ยูโรก็ยิ่งขึ้นต่อ" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้จะอยู่ในทิศทางแข็งค่า ตามสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งเงินภูมิภาค และยูโร ที่ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง หลังจากมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ลดลงในขณะนี้

แต่คาดว่า หากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่ามากเกินไป ธปท.คงจะเข้ามาแทรกแซง เหมือนที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การแข็งค่าของบาท น่าจะอยู่ในกรอบจำกัด โดยมองแนวตันไว้ที่ 30.55 และ 30.52 ตามลำดับ

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการตัดสินใจใดๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้